


Duhocduc

Có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp trường nghề

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Transport

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Cho đến hiện tại, có rất nhiều người lựa chọn du học một số nước khác như Anh, Pháp, Mỹ, Úc... tuy nhiên đối với du học nghề Đức có rất nhiều ưu điểm vượt trội. Tại Đức, hầu hết các trường đại học Đức không thu học phí của sinh viên nhằm khuyến khích sinh viên đi học dù điều kiện tài chính không dư dả và đảm bảo việc tạo cơ hội giáo dục bình đẳng cho người dân.

Du học nghề Đức giúp bạn nhanh chóng đậu Visa 100%. Tiết kiệm thời gian, chi phí. Phù hợp với nhiều sinh viên chỉ cần học lực trung bình khá. Tốt nghiệp với khả năng đi làm ngay cao nhất trong những chương trình du học khác.

Nếu bạn đang có nhu cầu, hay quan tâm đến chương trình du học nghề tại Đức. Bạn đang phân vân không biết bắt đầu từ đâu.

Liên hệ ngay Công ty TNHH DWN Việt Nam để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ ngay nhé!

Tổng quát du học nghề tại Đức

Du học nghề tại Đức là một lựa chọn ngày càng được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm. Với hệ thống đào tạo nghề chất lượng cao, cơ hội việc làm ổn định và môi trường sống tốt, Đức là một điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn theo đuổi con đường nghề nghiệp.

Du học nghề tại Đức là gì?

Du học Đức là chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết trên lớp và thực hành tại các doanh nghiệp.

Sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về một ngành nghề cụ thể và có cơ hội làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tại sao nên chọn du học nghề tại Đức?

Đào tạo chất lượng cao: Hệ thống đào tạo nghề của Đức được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới. Bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng thực tế cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.

Cơ hội việc làm cao: Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp Đức với mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt.

Nhận lương trong quá trình học: Trong quá trình học nghề, bạn sẽ được trả lương, giúp bạn trang trải chi phí sinh hoạt.

Cơ hội định cư: Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể xin giấy phép lao động và định cư tại Đức.

Môi trường sống chất lượng: Đức là một quốc gia có chất lượng cuộc sống cao, với hệ thống y tế, giao thông công cộng và phúc lợi xã hội phát triển.

Địa chỉ tư vấn tuyển sinh **du học nghề Đức** chất lượng

Công ty TNHH DWN Việt Nam là công ty chuyên tư vấn du học nhanh, du học nghề Đức với nhiều ngành nghề Hot, hấp dẫn và uy tín nhất hiện nay.

Với nhiều năm kinh nghiệm, DWN Việt Nam đã và đang là sự lựa chọn hàng đầu của các phụ huynh.

DWN Việt Nam luôn là một thương hiệu tin cậy cho các vị phụ huynh, học sinh và cho các bạn trẻ có mong ước được đi du học nhanh, được sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức.

Tư vấn viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, cung cấp thông tin đầy đủ và khách quan.

Chia sẻ nhiều thông tin về việc làm và định cư ở nước ngoài.

Hệ thống chi nhánh văn phòng trên toàn quốc, cung cấp thông tin chính xác và kịp thời.

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi :

DWN Việt Nam - Trung tâm đào tạo, tư vấn du học nghề Đức số 1 Việt Nam

Hotline: 0837 995 883

Website: duhocnhanh.net

Email: DuHocNhanh18@gmail.com

Trụ sở chính:

Số 40 Ngõ 20, đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chi nhánh HCM: Trong Trường Cao đẳng Công nghệ TP HCM - Số 586 đường Kha Vạn Cân, Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

VP đại diện tại CHLB Đức: Kanalstr. 11, 30159 Hannover, Đức

Matériaux

Outils

Étape 1 -
